

email: **vovnradio@yahoo.com**

Voice of Vietnam in Houston 1110 AM-KTEK

Thư của HP (@iprimus.com.au)

Than gọi Quy Dai VOVN,
Toi xin duoc tu gioi thieu la mot thnh gia thuong
xuyen cua Dai trong may thang vua qua. Toi rat thich
nhung chuong trinh da phat ra, va hau nhu deu vao
trang web vovnradio moi ngay.
Nhưng không biết tại sao tuần này vì vấn đề nhân sự,
hay vì lý do nào khác mà máy computer của tôi không
thể nào nhận được các chương trình mới của đài như
thường lệ. (Chương trình thời sự hàng ngày mới nhất là
28.6.02 + La thu Úc châu 1.7.02+ chương ch Hương
đạo Houston 1.7.02)
Không biết tôi có cần phải download thêm software nào
khác hay không? Thành thật cảm ơn và chúc tất cả Anh
Chi Em trên đài được nhiều an khang và may mắn.

Cảm ơn quý vị là một trong những thính giả trung
thành của đài, chúng tôi rất vui mừng khi các chương
trình phát thanh mang đến một vài lợi ích cho cuộc
sống hằng ngày của quý vị. Trong tuần lễ 1/7-5/7
chương trình đưa lên internet có chậm trễ hơn thường
lệ vì cá nhân chúng tôi cả tuần lễ tham dự trại họp
bạn hướng đạo Việt Nam Thăng Tiến 7, tổ chức tại
Camp Strake (Houston Texas). Hy vọng tất cả
chương trình phát thanh trong tuần, sau khi mang lên
internet sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin của quý vị.

Trân trọng.

Thư của DT (@kvaerner.com)

KHONG BIET VOVN CO NGHI HE HAY KHONG ?
MA MAY NGAY QUA KHONG CO CHUONG
TRINH MOI TREN WEB CUA VOVN.
TOI THUONG XUYEN THEO DOI CAC CHUYEN
MUC CUA DAI, NEN CAM THAY THIEU VANG
MAY HOM NAY !

*Dĩ nhiên vovnradio.com không có nghĩ hè, chương trình
phát thanh trên làn sóng trung bình AM 1110 KHz vẫn
được gửi đến thính giả Houston hằng ngày, chương
trình đưa lên internet được đặc biệt lưu tâm hơn, vì thế
khoảng cách thời gian từ lúc phát thanh đến lúc được
đưa lên internet còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố và điều
kiện kỹ thuật. Nếu có một sự yểm trợ tài chánh khả dĩ
từ phía thính giả nghe đài, chắc chắn sẽ có nhiều cải
tiến thích hợp. Quý vị thính giả nghe đài có những cao*

kiến hơn, chúng tôi đang chờ đợi lắng nghe.

Trân trọng.

Thư của C (@yahoo.fr)

Tôi mới tinh có được biết site của quý vị. Tôi rất
thích được nghe đọc bộ truyện tiêu ngạo giang
hồ, nhưng vì theo giữa đường nên không biết đầu
đuôi thế nào hết. (Tập nào trước, tập nào sau).
Xin quý vị làm ơn cho biết phải làm thế nào để có
đu tất cả những tập cũ của bộ sách hay ấy ? Cảm
ơn trước. Chúc site của quý vị được mai bên vùng
đề phục vụ bà con hai ngoài.

Các chương trình của đài đều được phân loại, cắt bỏ
phần quảng cáo, và được lưu trữ trong kho chứa web-
hosting khoảng 4 tuần lễ để phục vụ thính giả nghe
đài qua hệ thống internet, dĩ nhiên chương trình
nguyên thủy vẫn được lưu trữ vĩnh viễn bằng CD.
Nhưng nếu để đáp ứng nhu cầu riêng của từng thính
giả muốn tìm nghe những chương trình cũ, chúng tôi
không còn cách nào hơn là kêu gọi ở quý vị một thù
lao tương xứng. Bằng không, với sự giới hạn về nhân
sự và thời gian, đáp ứng những yêu cầu riêng lẻ của
từng thính giả là chuyện ngoài tầm tay.

Trân trọng.

Thư của T (@yahoo.com)

Em, cháu tên là T. ở Cali, có theo dõi chương
trình đọc truyện kiếm hiệp Tiểu Ngạo Giang Hồ
online của chú' Duy Tra'c, có Phu*o*ng Hoa, anh Sơn
Huy, và chị Thục Quyên đọc truyện thật là hay, nhưng
mà' mỗi tuần chỉ có' 1 lần, xin hỏi có' chú' anh chỉ có'
record san hết ca? bỏ truyện không vậy, T. muốn mua
để nghe da~ ho*n. T.

Wrong... chương trình đọc truyện kiếm hiệp Tiểu
Ngạo Giang Hồ (nguyên tác của Kim Dung) là do
Đặng Khánh thực hiện, với sự góp tiếng của Phương
Hoa, Sơn Huy, Thục Quyên và Phạm Thiện. Nếu
mỗi tuần 30 phút chương trình mang đến niềm vui cho
quý vị được vài trống canh thì không ngoài ước vọng
của đài, chúng tôi cảm ơn sự mến mộ và những lời
khen tặng. Chương trình sẽ được gom vào CD và bán
trên thị trường một ngày trong tương lai, xin theo dõi

đài thường xuyên, chúng tôi sẽ thông báo khi điều kiện thích hợp. Sở dĩ chúng tôi chưa cho phát hành CD đọc truyện vì thời gian bỏ ra thực hiện chương trình quá vất vả, chỉ bán trên thị trường một số rất ít, chưa chắc đã đủ để chi trả chi phí phát hành CD, tiếp theo sau là sự sang nhượng vô tội vạ mp3 files. Sự sang nhượng mp3 file gây thiệt thòi cho người thực hiện sản phẩm cũng như người tiêu thụ. Chương trình để trên internet đã được mã hoá mp3 với compression 16 kBits/sec, âm thanh trung thực vào khoảng 50%. Chương trình lưu trữ trên CD được mã hoá mp3 với compression 128 kBit/sec, âm thanh trung thực vào khoảng 90%. Với tình trạng sao chép chuyển nhượng mp3 file phổ biến trên internet, phần thiệt thòi sẽ là phía chúng tôi. Nếu quý vị thính giả nghe đài có cao kiến, chúng tôi xin lắng nghe.

Trân trọng,

Thư của cvd (@yahoo.com)

Quy Dai` than men',
Xin cho biet' Quy Da'i xu-dung Unicode hay Font nao`?

Chúng tôi dùng font thuộc dạng unicode, Windows98 trở đi đều đọc được font dạng unicode. Nếu có thể mong thính giả cập nhật qua WindowsXP thì mọi trở ngại như không nghe được chương trình, không đọc được font chữ... sẽ được giải quyết.

Trân trọng,

Thư của CN (@wanadoo.fr)

KÃ-nh gÃ²i Ã±Ã²i phÃ²t Thanh VOVN.
Xin QuÃ²i Ã±Ã²i vui lÃ²ng cho chÃ²ng tÃ²i
Ã²iÃ²cÃ²c yÃ²u cÃ²u bÃ²n nhÃ²c "LÃ²ng MÃ²c"
cÃ²»a NhÃ²c sÃ² Y-VÃ²n Ã²i tÃ²ng cÃ²i chÃ²u
TrÃ²cÃ²ng Kim HoÃ²ng vÃ² NguyÃ²n vÃ²n PhÃ²c Ã²
Houston Texas USA vÃ²i lÃ²i nhÃ²n " HÃ²y liÃ²n
lÃ²i lÃ²i vÃ²i
ChÃ² ThÃ²m " Xin thÃ² nh thÃ²t CÃ²m Ã²n QuÃ²i
Ã²i i Cao ngÃ²c TrÃ²n (PhÃ²p)

Gửi bạn mình ở xứ Phú Lăng Xa trời Tây, bạn có yêu mến chương trình phát thanh Tiếng nói Vietnam từ Houston thì xin bạn mình lưu ý dùm điều này: khi gửi email cho chúng tôi nên đánh máy tiếng Việt dạng unicode (windows 98 trở đi đều có thể đánh tiếng Việt thoải mái), không dùng unicode được thì xin đánh tiếng Việt dạng Vietnet, dạng này phổ thông trong các diễn đàn người Việt trên hệ thống Internet, kẹt lằm thì xin đánh máy không bỏ dấu chúng tôi sẽ cố gắng hoá mã công văn. Xin đừng gửi e-mail dùng

các loại font chữ tiếng Việt nào khác ngoại trừ hai dạng unicode và Vietnet.

Trân trọng,

Thư của DBK (@vol.vnn.vn)

Xin vui long cho toi biet dia chi cua tong lanh su hoa ki o sai gon,vi toi o rat xa sai gon nen rat kho di lai mong giup do.CAM ON

Kinh goi qui dai mong qui dai chi giup toi ve viec di cu sang hoa ki sinh song ma toi thi khong co nguoi than o hoa ki va xin cho toi biet hien tai hoa ki ci to chuc hoac don vi nao giup do viec nay khong mong dai giup do toi.

Hết ý. Chúng tôi ngày thường đội hai mũ, một chiếc làm công việc thường nhật để sinh tồn, một chiếc làm truyền thông không ngoài mục đích hoạt động, giúp ích và phục vụ tha nhân. Một vị thính giả yêu mến chúng tôi từ ruộng đồng miền Nam nước Việt đã phớt lác cho chúng tôi đảm nhận luôn công việc của sở di trú ngoại kiều. Từ đồng bằng sông Cửu, e-mail qua xa mạc cao bồi Texas, hỏi địa chỉ liên lạc của lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Saigon. Chúng tôi đã trả lời và thân chúc vị thính giả yêu mến chương trình phát thanh của chúng tôi nhiều may mắn. Mong một ngày quý vị sẽ đến định cư tại Houston và theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi trực tiếp trên làn sóng điện thay vì phải qua hệ thống internet.

Trân trọng,

Kính thưa quý vị thính giả

Trong tháng vừa qua, chúng tôi đã nhận được nhiều email cũng như điện thoại từ quý vị hỏi thăm cũng như bày tỏ sự quan tâm về chương trình phát thanh của đài VOVN. Chúng tôi chân thành tri ân và xin cáo lỗi đã làm bận tâm đến quý vị, mong quý vị thứ lỗi và bỏ qua cho. Chúng tôi xin thông báo để quý vị rõ là chương trình phát thanh của đài VOVN vẫn phát sóng như thường lệ, trên làn sóng trung bình 1110 KHz, không có gì thanh đổi. Chúng tôi đang cố gắng để chương trình web-cast trên internet được trở lại như cũ.

Một lần nữa, xin cảm ơn lòng ưu ái của quý vị dành cho VOVN.

Trân trọng,
Phượng Hoa
10-10-2002

